



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2023/09/28337>

ถอดรหัสพรรคเพื่อไทย ส่ง “หมอชลน่าน” คุมสาธารณสุข จับตาปรับโฉม “30 บาทรักษาทุกโรค”

จับตา “พรรคเพื่อไทย” โหมโรงนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค กับการกิจส่ง “หมอชลน่าน” คุมสาธารณสุข กับเหล่าขุนศึกที่ต้องจับตามอง...จากนี้ระบบสาธารณสุขจะไม่เหมือนเดิม แรงบวก หรือ แรงลบ...รอลุ้น!

ในที่สุดเราก็ได้รัฐบาลใหม่...แน่นอนว่า หลายกระทรวงต่างถูกจับตามองว่าจะขับเคลื่อนนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างไร และ “กระทรวงสาธารณสุข” เป็นหนึ่งในนั้น

คงปฏิเสธไม่ได้เมื่อพูดถึงพรรคเพื่อไทยกับกระทรวงสาธารณสุข ต่างต้องคิดถึง “30 บาทรักษาทุกโรค” หรือระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ถูกผลักดันโดยพรรคเพื่อไทย (เดิมพรรคไทยรักไทย) กลายเป็นนโยบายชิ้นหิ้งทอง ที่พรรคหือยกมาพูดเสมอ...

มาครั้งนี้ “นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” รัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่ คิดป้ายพรรคเพื่อไทยเข้าคุมกระทรวงหมอ ทำให้ทั้งคนในและนอกแวดวงสาธารณสุขต่างจับตามองว่า พรรคจะโหมโรงนโยบายอะไรเป็นพิเศษ...

สำนักข่าวออนไลน์ Hfocus ได้สรุปนโยบายสาธารณสุขของพรรคเพื่อไทย เมื่อครั้งก่อนเลือกตั้ง ซึ่งได้มาร่วมเวทีเปิดตัว “นโยบายสาธารณสุขเลือกตั้ง66” จัดโดย Hfocus ร่วมกับ The Better, Today, The Active และคมชัดลึก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และผู้สื่อข่าว Hfocus ยังมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ “หมอเลียบ-นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี” ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทย โดยชูนโยบาย “ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค” ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ ไม่ต้องเดินทางไกล ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั้งหมด

รวมไปถึงยกระดับการรักษามาตรฐานเดียวทั้งสามกองทุนสุขภาพ คือ บัตรทอง ประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ ส่วนเรื่องบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พรรคเพื่อไทยชูนโยบายปรับค่าตอบแทน ปรับโครงสร้างเงินเดือนอย่างเป็นธรรม และแก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลน ด้วยการให้พร.ต่างๆ เป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การบริหารจัดการคล่องตัว เป็นต้น

จากนโยบายข้างต้น คาดการณ์ว่า ยุค “หมอชลน่าน” เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข และโดยตำแหน่งจะได้นั่งประธานบอร์ดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ย่อมต้องสานต่อนโยบายช่วงหาเสียง อย่าง ยกระดับ “30 บาทรักษาทุกโรค” ซึ่งพรรคเพื่อไทยในอดีตที่เป็นพรรคไทยรักไทย เริ่มต้นไว้เมื่อประมาณ 22 ปีที่แล้ว โดยมี “นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” หรือ “หมอหววน” อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท เป็นผู้บุกเบิกและผลักดัน โดยรัฐบาลที่รับลูกคือ พรรคเพื่อไทย หรือพรรคไทยรักไทย กลายเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้พรรคมาจนทุกวันนี้ จึงไม่ยาก.. ถ้าพรรคจะสานต่อและโหมโรงนโยบายนี้อีกครั้ง...



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2023/09/28337>

บทบาท "หมอชลน่าน" นำมาสู่เจ้ากระทรวงคนใหม่ สมว.สาธารณสุข

ขณะที่เจ้ากระทรวง “หมอชลน่าน” ย่อมมีบทบาทสำคัญ จากคิกรีเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข และยังคงเคยเป็นแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน รพ.เวียงสา จ.น่าน และอดีตผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน กระทั่งปี 2543 เข้าสู่เส้นทางการเมืองเป็น ส.ส.น่าน พรรคไทยรักไทย เรียกว่าเป็นลูกหม้อพรรค จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กับบทบาทสำคัญทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา จาก “ศิษย์แมนคนสำคัญ” ประกอบกับสายสัมพันธ์อันดีที่เคยอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะหมอบุ๋นในพื้นที่น่าน และอดีตหมอชนบท ย่อมไม่ใช่เรื่องยากจะสานต่อนโยบายสำคัญนี้ จึงไม่แปลกที่จะได้รับเลือกให้เป็น รัฐมนตรีสาธารณสุข

แต่การสานต่อและกระทืบ นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้กลับมาเป็นที่จดจำอีกครั้ง คงไม่มีเพียง “หมอชลน่าน” เพียงคนเดียว เพราะพรรคนี้มีบุคคลที่มีคอนเนกชั่น สายสัมพันธ์อันดีกับคนในกระทรวงสาธารณสุข และคนในตระกูล ส.จำนวนมาก (ยังมีบุคคลที่ไม่ได้เผยออกมาชัดเจน) อย่างน้อยมี 3 บุคคลสำคัญ คือ “หมอเลี้ยว-นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี” อดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขในยุครัฐบาลทักษิณ และเป็นผู้มีบทบาทในช่วงการก่อร่างสร้างนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค

ที่สำคัญในช่วงโควิด “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขยังเชิญ “หมอเลี้ยว” มานั่งเป็นที่ปรึกษา ซึ่ง หมอเลี้ยวใกล้ชิดกับคนในสปสช. ตั้งแต่สมัย นพ.สงวน อยู่แล้ว ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า นพ.สุรพงษ์ จะถูกวางตัวเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของ นพ.ชลน่าน โดยเฉพาะเรื่องหลักประกันสุขภาพฯ ก็เป็นไปได้

ส่วน “หมอผึ้ง-นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช” อีกบุคคลที่ต้องจับตามอง เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งจากนายกาเศรษฐา ให้เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คนในแวดวงการเมืองจะเรียกว่า นายก้าน้อย แน่นนอนว่า มีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันนโยบายต่างๆ ประกอบกับ “หมอผึ้ง” ก็รู้จักมักคุ้นกับคนในกระทรวงฯ เพราะเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายแผนงานสาธารณสุข กองแผนงานสาธารณสุข ในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ (ปัจจุบันใช้ชื่อกองยุทธศาสตร์และแผนงาน) เป็นอดีตผอ.รพ.สองห้อง จ.ขอนแก่น และอดีตผอ.รพ.พล จ.ขอนแก่น

ที่สำคัญยังเป็นอีกบุคคลที่อยู่ในพรรค ช่วงก่อร่างสร้างนโยบาย 30 บาทาร่วมกับ “หมอเลี้ยว” อีกทั้ง “หมอผึ้ง” ยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในกลุ่ม ส. ดังนั้น นโยบายที่ต้องใช้งบประมาณจาก สปสช. เพื่อยกระดับ 30 บาทฯ เพิ่มสิทธิสวัสดิการต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นแน่



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2023/09/28337>

ส่วน “หมอมิ่ง-นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช” อีกบุคคลที่ต้องจับตามอง เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งจากนายกาเศรษฐา ให้เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คนในแวดวงการเมืองจะเรียกว่า นายกาน้อย แน่นนอนว่า มีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันนโยบายต่างๆ ประกอบกับ “หมอมิ่ง” ก็รู้จักมักคุ้นกับคนในกระทรวงฯ เพราะเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายแผนงานสาธารณสุข กองแผนงานสาธารณสุข ในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ (ปัจจุบันใช้ชื่อกองยุทธศาสตร์และแผนงาน) เป็นอดีตผอ.รพ.สองห้อง จ.ขอนแก่น และอดีตผอ.รพ.พล จ.ขอนแก่น

ที่สำคัญยังเป็นอีกบุคคลที่อยู่ในพรรค ช่วงก่อร่างสร้างนโยบาย 30 บาทาร่วมกับ “หมอเลี้ยว” อีกทั้ง “หมอมิ่ง” ยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในกลุ่ม ส. ดังนั้น นโยบายที่ต้องใช้งบประมาณจาก สปสช. เพื่อยกระดับ 30 บาทา เพิ่มสิทธิสวัสดิการต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นแน่

ส่วน “นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์” อดีตรมว.สาธารณสุข อีกผู้หนึ่งที่ถูกจัดวางในตำแหน่งที่มืดของ นายกาเศรษฐา ซึ่งหากย้อนอดีต สมัย “หมอประดิษฐ์” เป็นรมว.สาธารณสุขยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ เป็นช่วงการเมืองร้อนแรง และเป็นสายล่อฟ้าสำคัญของเหตุการณ์ความขัดแย้งภายในกระทรวงฯ โดยเฉพาะการออกประกาศปรับระเบียบจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี (Pay for Performance - P4P) จนชมรมแพทย์ชนบทแต่งตั้งบุกมาถึงกระทรวงฯ ประกอบกับช่วงนั้นมีเหตุการณ์มีอบกปปส. ออกมาขับไล่ระบอบทักษิณ จึงนำไปสู่การเดินขบวนขับไล่ ซึ่งยังมีอดีตปลัดสธ. “นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์” ร่วมประชาคมสาธารณสุข แลกจุดยืนทางการเมืองไม่เอาระบอบทักษิณ ส่วนกลุ่มหมอชนบทและเครือข่ายฯ ได้ออกมาร่วมเดินขบวนขับไล่ทักษิณเช่นกัน

นำคิดว่า หาก “หมอประดิษฐ์” มาร่วมในรัฐบาล จะมีส่วนในการเสนอหรือผลักดันนโยบายสาธารณสุขอะไรบ้าง นอกเหนือจากยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค

โดยสรุปมองว่า พรรคเพื่อไทยย่อมต้องการสร้างแรงบวกจากนโยบายสาธารณสุขอีกครั้ง ซึ่งในอดีตก็เห็นชัดเจนจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ส่วนแรงลบที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากลมใต้ปีกในกระทรวงฯ ทั้งจากนโยบายที่ออกมาไปกระทบบุคลากรบางส่วน อย่างค่าตอบแทนพีฟอร์พี จนทำให้เกิดการขับไล่รมว.สาธารณสุข ในยุค “หมอประดิษฐ์” และขณะนั้นก็มีการเดินทางขบวนไม่เอาระบอบทักษิณ ซึ่งกลุ่มหมอ เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ร่วมเดินขบวนด้วย

งานนี้จึงต้องรอดูว่า พรรคเพื่อไทย โดย “หมอชลน่าน” จะขับเคลื่อนนโยบายอย่างไร เพื่อสร้างแรงบวกให้เกิดขึ้นอีกครั้ง เหมือนเมื่อครั้งคลอนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2023/09/28337>

นโยบายสาธารณสุขพรรคเพื่อไทยช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง

HIGHLIGHT

โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ประสบความสำเร็จมาแล้ว

อนาคตสาธารณสุขไทย คือการยกระดับโครงสร้างทั้งระบบ ให้สมบูรณ์และดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

- บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วประเทศ นัดคิวออนไลน์ ไม่ต้องรอคิวนานๆ ตรวจเลือดคลินิกใกล้บ้าน เจอหมออีกวันได้เลย
- รักษาและจ่ายยาออนไลน์ ลดภาระของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
- ระดมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีให้เด็กหญิงอายุตั้งแต่ 9-11 ปีทุกคน และผู้หญิงที่ยังไม่เคยรับเชื้อ HPV ลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว่าครึ่งป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี-มะเร็งตับ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับและไวรัสตับอักเสบซี รับยา รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
- Mental Health สุขภาพจิตคนไทยจะไม่ถูกละเลย มีการให้คำปรึกษาจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลินิก ทั้งที่โรงพยาบาลและผ่านระบบ Telemedicine
- ส่งเสริมให้มีสถานชีวาภิบาล ไร้กังวลสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ร่วมมือทั้งภาครัฐ และ เอกชน สนับสนุนงบประมาณโดย สปสช.
- กรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลประจำเขตครบทั้ง 50 เขต



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2023/09/28338>

ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์ธรรมศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถ ‘กำลังคนด้านสุขภาพ’

‘ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์ธรรมศาสตร์’ เพิ่มขีดความสามารถ ด้วย ‘เทคโนโลยี-นวัตกรรม’ ขั้นสูงสุด พร้อมให้บริการวิชาการ Up Skill ‘กำลังคนด้านสุขภาพ-บุคลากรสหวิชาชีพ’ ในระบบสุขภาพ เป็น ‘ฐานฝึกอบรม’ ให้กับประชาชน และหน่วยงานองค์กรต่างๆ

อาคารล้ำสมัยสูง 8 ชั้น บนเนื้อที่ใช้สอยมากกว่า 3.2 หมื่นตารางเมตร ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาตรฐานสากล ซึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต คือที่ตั้งของ “อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์” ภายใต้การบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์ มธ.

อาคารศูนย์ฝึกทักษะฯ แห่งนี้ นอกจากจะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ฝึกทักษะให้กับนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้ว ยังเปิดกว้างต้อนรับและพร้อมให้บริการวิชาการ Up Skill ให้กับ ‘กำลังคนด้านสุขภาพ-บุคลากรสหวิชาชีพ’ ในระบบสุขภาพ ตลอดจนเป็น ‘ฐานฝึกอบรม’ ให้กับประชาชน และหน่วยงานองค์กรต่างๆ

กล่าวให้เห็นภาพมากขึ้น อาคารแห่งนี้จะเป็นพื้นที่กลางสำหรับนักศึกษาจากทุกคณะในศูนย์สุขภาพฯ อันประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

พร้อมกันนี้ ยังจะเป็นพื้นที่กลางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อันได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน (Resident) แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) และแพทย์ทั่วไป (General Practitioner) และเป็นแหล่งฝึกอบรมสำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์กร-หน่วยงาน ที่ต้องมีความรู้และทักษะทางการแพทย์

การก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกทักษะฯ มธ. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นจำนวนกว่า 400 ล้านบาท เรียกได้ว่าก่อตั้งขึ้นจากงบประมาณแผ่นดิน คณะผู้บริหารอาคารศูนย์ฝึกทักษะฯ จึงหมายมั่นที่จะใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนให้สมดังปณิธาน ‘มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน’

สำหรับอาคารสูง 8 ชั้นแห่งนี้ ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ห้องปฏิบัติการด้านนิติเวชศาสตร์ มีบริการด้านผ่าชันสูตรศพและจัดทำรายงานการตรวจศพ ที่เสียชีวิตในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ในจังหวัดปทุมธานี 4 แห่งหลักๆ ได้แก่ เขตพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง (สภ.) สภ.ธัญบุรี สภ.คลองห้า และ สภ.ประตู่น้ำจุกฟ้างรัง



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2023/09/28338>

- ชั้นที่ 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy Laboratory Center) ซึ่งจะมีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ศาสตร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการเครื่องจำลองระบบกายวิภาค 3 มิติเสมือนจริง ชั้นที่ 3 และ 4 เป็นลานจอดรถ สามารถจอดรถได้จำนวน 210 คัน
- ชั้นที่ 5 ศูนย์ฝึกทักษะการผ่าตัด (Surgical Skill and Cadaveric) เป็นศูนย์ฝึกผ่าตัดจากร่างอาจารย์ใหญ่ที่ทันสมัย สามารถถ่ายทอดสัญญาณไปยังห้องเรียนและห้องประชุมได้พร้อมๆ กัน ประกอบด้วยห้องผ่าตัดแสดงถ่ายทอดสัญญาณจำนวน 1 ห้อง, ห้องบรรยาย 2 ห้อง, ห้อง Cadaver 3 ห้อง จำนวนโดยรวม 36 เตียง
- ชั้นที่ 6 ศูนย์ฝึกทักษะคลินิก (Clinical Skill Center) เป็นศูนย์สอบทักษะทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้มาตรฐานสากล และเป็นศูนย์สอบในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยจำนวนห้องสอบรวม 48 ห้อง อีกทั้งมีศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะทางคลินิกจำนวน 12 ห้องซึ่งสามารถจัดสอบให้แก่ผู้เข้าสอบจำนวน 80 คนต่อ 1 รอบการสอบ และสามารถจัดสอบทั้งภายในและภายนอกกรมมากกว่า 100 ครั้งต่อปี
- ชั้นที่ 7 ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลอง (Clinical Simulation Center) ที่จะมีห้องฝึกสถานการณ์จำลอง (Simulation room) ประกอบด้วย ห้องควบคุมและห้องอภิปรายกลุ่ม สามารถช่วยฝึกการดูแลผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาลที่เรียกว่า Prehospital care หรือ emergency medical service (EMS) และจะเป็นศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยสำหรับบุคลากรในสายสุขภาพ และชั้นที่ 8 ศูนย์ประชุมคณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine Conventional Center) ประกอบด้วย ห้องประชุม 500 ที่นั่ง และห้องประชุม 300 ที่นั่ง

นอกจากนี้ ยังมีห้องเรียนขนาด 30-50 ที่นั่ง จำนวน 11 ห้อง ห้องเรียนขนาด 100 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ห้องสำนักงาน ห้องควบคุมอาคาร และห้องควบคุมระบบไอทีศูนย์

“ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่มีทั้งเทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูง เช่น หุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์สำหรับจำลองสถานการณ์ให้ได้ฝึกปฏิบัติทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไปจนถึงการผ่าตัด ระบบกำจัดกลิ่นฟอรัลดีไฮด์จากประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเครื่องจำลองระบบกายวิภาค 3 มิติเสมือนจริงในศูนย์ฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์” รศ.นพ.ดิลล ภิโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ. ให้ข้อมูล

ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของศูนย์ฝึกทักษะฯ ‘นพ.ดิลล’ เล่าว่า หลังจากที่ก่อสร้างอาคารเสร็จ คณะแพทยศาสตร์ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารนี้ไปบ้างแล้ว เช่น งานบริการประชาชนด้านการอบรมให้ความรู้ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น การกู้ชีพผู้ที่หัวใจหยุดเต้น (CPR) ช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะวิกฤต ฯลฯ ให้กับ อสม. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คนทั่วไป หรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการทบทวนองค์ความรู้ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง และจ.ปทุมธานี

ไม่น่าเชื่อว่า อาคารแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและครบครันแห่งนี้ ใช้เวลาสร้างเพียง 2 ปีเศษ นับตั้งแต่วางอิฐก้อนแรกในวันที่ 1 ต.ค. 2563 และแล้วเสร็จในวันที่ 20 ก.ย. 2565 โดยผู้ที่เป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้สนับสนุนการก่อสร้างคือ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2023/09/28338>

“แม้การก่อสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณการสร้างจำนวนมาก แต่นั่นเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง ถ้าสามารถทำให้นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้อาคารเรียนใหม่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และประชาชนทุกคน” อาจารย์สุรพล กล่าว

ศ.ดร.สุรพล เผยว่า ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์แห่งนี้ถือเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่ยืนยันหลักการและแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการแยกการบริหารจัดการ ระหว่าง ‘การจัดเรียนการสอน’ ทางการแพทย์ คือคณะแพทยศาสตร์ มธ. กับ ‘หน่วยบริการ’ คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกจากกันตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน เป็นสิ่งที่ถูกต้อง

“ขณะนั้นมีหลายฝ่ายค่อนข้างกังวลถึงการบริหารจัดการแบบนี้ แต่ในวันนี้ชัดเจนว่าเป็นหลักการที่ถูกต้อง เพราะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 36 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน Advanced Hospital Accreditation (AHA) ถือเป็นหนึ่งใน 17 โรงพยาบาลใหญ่ของประเทศที่ได้รับรอง ส่วน คณะแพทยศาสตร์ มธ. ซึ่งก่อตั้งมาได้ประมาณ 33 ปี ก็ก้าวขึ้นมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ อันดับ 4 ของประเทศ จะตามหลังก็เพียงคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีอายุมากกว่า 100 ปีเท่านั้น โดยทั้ง 2 หน่วยงานยังได้ร่วมมือกันในการออกแบบอาคารแห่งนี้ด้วย” ศ.ดร.สุรพล กล่าว

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวด้วยว่า การสร้างศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ ถือเป็นหลักประกันที่ทำให้บุคลากรภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงบุคลากรในวงการแพทย์ได้เห็นว่ ทั้ง 2 หน่วยงานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในมุมการผลิตแพทย์ การให้บริการในสถานศึกษา รวมถึงเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง